

# ภัยใจ มมส. รวมพลังกาย-ใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม บททดสอบบัณฑิตคุณภาพ



สถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เรากลับได้เห็นภาพซึ่งน่ายินดีที่พี่น้องประชาชนคนไทยในชาติต่างมีความรักและสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เช่นเดียวกับกับกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากหลายสถาบัน ที่ต่างกระตือรือร้น

มีจิตอาสาแรงกาย แรงใจและแรงทุนทรัพย์ออกมาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งหนึ่งในจำนวนวัยโจ๋ที่ "นายว๊าก" เห็นแล้วเป็นปลื้มจนอดที่จะไปเจ๊ะแฉะถามไถ่กันไม่ได้ ก็คือบรรดานักศึกษาจากรั้ว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( มมส. ) ที่ได้จัดกิจกรรมโครงการ " มมส. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม " โดยระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่กำลังเดือดร้อนไม่แพ้จังหวัดภาคกลาง ไ่ม่เว้นแม้กระทั่งช่วงปิดเทอม

ที่มาที่ไปของการจัดกิจกรรม " มมส. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม " เป็นอย่างไร " เก่งจัง " วิเศษ นาคชัย ปี 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดิกรีนายกองค์การนักศึกษามมส. สาธยายให้ฟังว่า " มมส. เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชาวมหาสารคาม เมื่อชาวบ้านเดือดร้อน เราชาวมมส. ก็ต้องช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์ยาก ปัญหา น้ำท่วมของชาวบ้านชุมชนต่างๆ ที่อยู่ริมลำน้ำก็เกิดขึ้นทุกปี ดังนั้น ชาวมมส. จึงต้องมีการสานต่อช่วยเหลือชาวบ้านเหมือนกับรุ่นพี่ๆ ที่ได้ทำกันไว้ ซึ่งก็มีทั้งการไป ช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าว ระดมทุนทรัพย์ และการรวบรวมบริจาคเพื่อนำเงินที่ได้ไป

## "น้ำท่วม" 2554

มหันตภัยทางธรรมชาติครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย ประชาชนต้องสังเวยชีวิตไปแล้วถึง 316 ราย มีพื้นที่ได้รับผลกระทบมากกว่า 28 จังหวัด มูลค่าความเสียหายหลายแสนล้านบาท และคาดว่าความเสียหายจะทวีความรุนแรง

## เพิ่มมากขึ้น

ส่วนกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ไข่แดงของประเทศที่กำลังจ่อคิวจะเป็นอีกหนึ่งในหลายๆจังหวัดภาคกลางที่อาจต้องเจอสภาวะมีน้ำไหลทะลักเข้าท่วมหรือไม่คงต้องลุ้นกันสุดตัว แต่ท่ามกลางความทุกข์ยากจาก





ชื่อเครื่องอุปโภคและบริโภคไปแจกให้กับชาวบ้านที่น้ำท่วมขังเป็นเดือน ปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับจากนักศึกษา มมส.มาก”

ขณะที่สาวหน้าหวานหนึ่งในทีมองค์การนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ “อั้น” นุภาพ ประทุมวัน ปี 3 บอกว่า



น้ำตาและสร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้าน”

ปิดท้ายที่ “หลิว” กัลยรัตน์ ผาดำ ปี 3 คณะวิทยาศาสตร์ ส่งเสียงใสๆมาร่วมแจมว่า “อยากให้เห็นที่ไม่ได้ประสบปัญหา หรือเดือดร้อนอะไร ช่วยกันบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้อย่างน้อยผู้ประสบภัยที่เขาลำบากกายอยู่แล้ว เขาจะได้มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหา แม้ว่านักศึกษาอย่างเราๆ จะยังไม่มีเงินเดือนที่เป็นรายได้ของเราเอง แต่เราก็สามารถลดค่าใช้จ่ายจากเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดประโยชน์มาร่วมกันบริจาคได้ และอยากให้นักศึกษาได้เข้ามา

“ตั้งแต่ทราบว่า มีชาวบ้านบริเวณชุมชนรอบๆ มมส. เพื่อสังคมแล้วได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม รู้สึกขึ้นมาทันทีเลย เราจะเป็นบัณฑิตว่าถ้าหากเป็นบ้านเราอยู่ได้นานนับเดือนแบบนี้ที่สมบูรณ์แบบได้จะเป็นยังไง ดังนั้น จึงรู้สึกสงสารและเห็นใจ อย่งไร สิ่งใดที่ การจัดกิจกรรม มมส.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เราสามารถเข้าไปเติมความสุขให้กับชาวบ้านที่กำลังช่วยเหลือน้ำท่วมให้มีความสนใจในการใช้ชีวิตต่อไปเดือดร้อนได้ ก็ต้องทำอะไรสักอย่าง และ การที่ชาวบ้านได้เห็นลูกหลานเข้าไปช่วยเหลือน้ำท่วมเห็นได้ว่าทุกคนตั้งใจและมีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยแต่ฝ่ายเดียวคงไม่ได้ จิตอาสาต่างๆที่เราทำนี่ถือเป็นกำลังใจที่ดีขึ้น เพราะอย่างน้อยพวกท่านเหล่านั้นก็เห็นว่าลูกๆหลานๆ ไม่เคยทอดทิ้ง”

“โบอิง” กานต์ชนก ใกรูปล ปี 2 คณะศึกษาศาสตร์ เปิดใจว่า “ในสภาวะที่เกิดน้ำท่วมชุมชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ มมส.ตั้งอยู่ เราเป็นนิสิตที่อนาคตก็จะเป็นบัณฑิต หากไม่มีจิตสาธารณะคิดทำประโยชน์

บททดสอบหนึ่งก่อนที่จะก้าวออกไปทำงานจริงในสังคมอย่างน้อยการมีจิตใจในการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก เป็นบทพิสูจน์ของการเป็นบัณฑิตคุณภาพ และรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนเข้าไปช่วย



ส่วนร่วมกับกิจกรรม มมส.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้นี้มาก”

เห็นหนุ่มสาวชาวรั้ว มมส.ต่างมีจิตใจที่ตั้งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบเต็มร้อยทั้งพลังกาย พลังใจ และพลังสมองแบบนี้แล้ว “นายว้าก” ขอปรบมือเป็นกำลังใจให้ดังๆ เช่นเดียวกับเหล่าบรรดาวิจัยจากหลายๆ สถาบันที่ทุ่มเททำงานด้วยใจอาสาในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามไม่รู้จักเห็นดีจักเห็นน้อย

อย่างน้อยน้ำท่วมปีนี้ เราก็ยังได้เห็นเยาวชนน้ำดีที่จะเป็นอนาคตของชาติจำนวนมาก ที่ใช้น้ำใจจับน้ำตาให้พ่อแม่พี่น้องไทยพอที่จะกลายทุกข์ไปได้บ้าง...!!!

**นายว้าก / รายงาน**